

การถอดบทเรียนผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	หลักคุณธรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา	การทบทวนหรือถอดบทเรียนผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	พอเพียง	กิจกรรมการลดปริมาณการใช้กระดาษ	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความร่วมมือในการช่วยกันประหยัดและใช้กระดาษแบบ ๒ หน้ามากขึ้น	จากการดำเนินกิจกรรม ปริมาณการใช้กระดาษลดลง	ห้วงที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรกระดาษค่อนข้างมากจึงจำเป็นต้องลดการใช้	
๒	วินัย	กิจกรรมการมาปฏิบัติงานตรงเวลา	บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา	บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติงานตรงเวลา	-	
		กิจกรรมการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมในโครงการต่างๆมากยิ่งขึ้น	บุคลากรให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการต่างน้อย ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น	
๓	สุจริต	กิจกรรมการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก	มีการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมากขึ้น	ขาดความเข้าใจในตัวโครงการ จำเป็นต้องมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้มากยิ่งขึ้น	

ลำดับ	หลักคุณธรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา	การทบทวนหรือถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		กิจกรรมยกย่องหน่วยงานใสสะอาด	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสำคัญและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	มีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้น	ขาดความเข้าใจในตัวโครงการ จำเป็นต้องมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้มากยิ่งขึ้น	
๔	จิตอาสา	กิจกรรมดำเนินกิจกรรม ๕๓	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างมาก	มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน	ขาดการให้ความร่วมมือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและเข้าถึงตัวกิจกรรมมากขึ้น	
		กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างมาก	มีการกำหนดการดำเนินการอย่างชัดเจน	ขาดการให้ความร่วมมือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและเข้าถึงตัวกิจกรรมมากขึ้น	
		กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างมาก	มีการกำหนดการดำเนินการอย่างชัดเจน	ขาดการให้ความร่วมมือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและเข้าถึงตัวกิจกรรมมากขึ้น	
๕	กตัญญู	กิจกรรมการรดน้ำขอพรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมมากยิ่งขึ้น	-	

ลำดับ	หลักคุณธรรม	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การประเมินผลสำเร็จ	แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา	การทบทวนหรือถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	หลักธรรมทางศาสนา	กิจกรรมการร่วมทำบุญต่างๆทางศาสนา	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ร่วมทำบุญในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก	มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมมากยิ่งขึ้น	-	
๗	หลักเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	บุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ได้รับความรู้ และตระหนักรู้ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น	มีการสร้างความตระหนักรู้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมากยิ่งขึ้น	-	
๘	วิถีวัฒนธรรม	กิจกรรมการส่งเสริมและรณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทย	บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ให้ความสนใจในการแต่งกายด้วยผ้าไทยมากขึ้น	มีการกำหนดให้แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์	ขาดการให้ความสนใจ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมด้านการสวมใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น	